

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 21 เมษายน 2559

เรื่อง

1. คอลัมน์ ทำเองได้หายจน: เผยโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตฯ

เกษตรกรตอบรับเต็มที่

2. คอลัมน์ เอสเอ็มเอ็มอินเตอร์: ดันสินค้าเกษตรไทย

3. ย้ำเกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิตสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทย

4. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: ประชาชนชาวบ้าน(2)

5. เกษตรนั่งลุ้นรอฝนตก

6. กนช.ลุยลงทุนน้ำ ผุด8โครงการใหญ่

7. เกษตรฯดันเงินหมู่บ้าน 3แสน/แห่ง

8. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

9. คสช.จัดม.44ตั้งอธิบดีประมง'ฉัตรชัย'ชี้เหตุแก้ไขไอยูยูไม่คืบ

10. คอลัมน์ บันทึกหน้า 4

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์

โพสต์ทูเดย์

ผู้จัดการรายวัน

ไทยรัฐ

ไทยรัฐ

โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์

บ้านเมือง

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยโพสต์

เผยโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตฯ



เกษตรกรตอบรับเต็มที่

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คสช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่ออบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 220,500 ราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2559 โดยสนับสนุนงบ



ร่วมขนปุ๋ยดินทำสวนทำไร่



สมัครรับโครงการ



ร่วมกันทำงาน

ประมาณสำหรับเกษตรกรต้นแบบเป็นค่าจัดสถานที่และทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม และค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน รวม 3 ครั้ง ครั้งละ 5 รุ่น รวมจำนวน 853,335,000 บาท

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม แต่ละราย จะได้รับการอบรม 3 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเดือน



เรียนรู้ทุกคาบทุก

ซึ่งขณะนี้ เกษตรกรทุกรายผ่านการอบรมครั้งที่ 1 ไปแล้ว และกำลังเข้าสู่การอบรมครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาสร้างโอกาสในการแข่งขัน กลุ่มวิชา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่ม วิชาสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีทีมวิทยากรจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และวิทยากรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบและ อาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมถ่ายทอด ความรู้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ และนำคู่มือที่ ตัวอย่าง

ในการนี้ได้มีการสำรวจกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,760 ราย ในพื้นที่ 92 ศูนย์ รวม 44 จังหวัด พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 96 มีความพึงพอใจ ต่อโครงการในระดับมาก โดยเห็นว่าเป็น โครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร เพราะได้รับความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการอยู่ร่วมกันใน สังคม การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว

และที่สำคัญได้รับความรู้ในการผลิต ทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเห็นว่าการจัดอบรมในพื้นที่ที่จัดมีความ เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ของ เกษตรกรต้นแบบตั้งอยู่ในชุมชนทำให้การ เดินทางของเกษตรกรสะดวก อีกทั้งยังมี ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรเป็นตัวอย่างให้ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้ดูงานอีกด้วย เมื่อถามถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของเกษตรกร พบว่ามีเกษตรกรถึงร้อยละ 92 วางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์

โดยแนวทางที่จะนำไปใช้ประกอบด้วย ด้านต่าง ๆ โดยนำไปใช้เพื่อการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง ร้อยละ 23 รองลงมาคือ ใช้เพื่อการลด ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 22 ใช้



เพื่อการเพิ่มรายได้ให้แก่ ครัวเรือน ร้อยละ 20 ใช้ เพื่อการพัฒนาชุมชนของ ตนเอง ร้อยละ 14 นำ หลักการรวมกลุ่มไปใช้ เพื่อทำกิจกรรมเพื่อผลิต สินค้าร่วมกันในชุมชน ร้อยละ 12 และใช้ในการ ปรับปรุงกิจกรรมการ ผลิตทางการเกษตรเพื่อ รองรับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ร้อย ละ 10

ทั้งนี้ ในส่วนของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับค่าใช้จ่าย ในการเดินทางจากภาครัฐเฉลี่ยรายละ 1,000 บาทต่อครั้ง และจากการสำรวจการอบรม ครั้งที่ 1 ทั้ง 5 รุ่น พบว่าขณะนี้ไม่มีเม็ดเงิน หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชน เกษตรกรต้นแบบ ผู้รับการอบรม และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน แล้ว 284,445,000 บาท.



ดันสินค้าเกษตรไทย

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้ภาษีส่งออกและนำเข้าสินค้าในหลายรายการลดลงเหลือ 0% และผลจากการที่องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) มีมติให้ประเทศที่พัฒนาแล้วยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรจึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรของไทยในตลาดส่งออก รวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งชื่นชอบผลไม้และอาหารไทย ทำให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเกษตรกรต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์และสารเคมี และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

ย้ำเกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิตสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทย

ผู้จัดการรายวัน 360° – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยเกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของไทยมีอนาคตในการส่งออก และสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรจนเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าเกษตรไทย นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลจากการที่องค์การการค้าโลก (WTO) มีมติให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว ยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรของไทยมีอนาคตสดใสในการส่งออกมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือเกษตรกรต้องรักษามาตรฐาน และคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์และสารเคมี และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน มาช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้จัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาการผลิตทั้งระบบตั้งแต่ระดับฟาร์ม สถานที่รวบรวมผลผลิต ห้องเย็นและโรงงานแปรรูป โดยให้การรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP GMP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

ในปีที่ผ่านมา ได้มีการรับรองระดับฟาร์ม จำนวน 104,918 ฟาร์ม โรงงานแปรรูป จำนวน 1,269 โรงงาน และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อการส่งออก จำนวน 326,559 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรส่งออกของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีการตีกลับสินค้าส่งออกลดลง เห็นได้จาก การส่งออกไก่เนื้อ

ไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% หลังจากประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เนื่องจากระบาดของไข้หวัดนก ทำให้ส่งออกได้เฉพาะไก่แปรรูปแล้วเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยได้มีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีระบบการผลิตที่ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันแหล่งผลิตได้.

มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

ปราชญ์ชาวบ้าน (2)

ปราชญ์ชาวบ้านของทางภาคกลางและภาคใต้เป็นคนที่สังคมไทยได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านกันมากพอสมควร

หนังสือ SMART FARMER รู้ไว้...ทำได้จริงกับวิถีชีวิตเกษตรกรที่จัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้บันทึกเรื่องราวของชีวิตท่านทั้งสองเอาไว้ว่า

ภาคกลาง มีนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม อยู่บ้านเลขที่ 224 หมู่ 1 ตำบลลาดกระโทง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์ 038-597-441 Email: vana_kaset@hotmail.com ความชำนาญพิเศษมีแนวทางในการปฏิบัติและแนวคิดการพึ่งตนเองและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนจนประสบความสำเร็จ จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้เป็นหัวหน้าโครงการแก้ปัญหาช้างป่าบุกกุ๊กพื้นที่เกษตรกรรมจากกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

เป็นกรรมการในภาครัฐและเอกชน เช่น กรรมการมูลนิธิภูมิปัญญากรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว ปตท. กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยมีแนวความคิดที่ตนเอง ที่เสนอต่อสาธารณะเกิดจากความความคิดที่ต้องการถ่ายทอดผลกับคนใกล้บ้านและเริ่มออกไปที่ทำงานกับชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าตะวันออกหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม หลักสูตรวนเกษตรกับการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาประกอบการเข้าใจปัญหาและเข้าใจหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ธรรมชาติของมนุษย์ และสรรพสิ่งในวนเกษตร และความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทางด้านภาคใต้ คือ นายประยงค์ รณรงค์ อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 9 ตำบลไม้เรียง อำเภอลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260 โทรศัพท์ 081-956-0865 และ 081-258-9432 เดิมนายประยงค์ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและได้เห็นปัญหาด้านต่างๆของชาวสวนยางพาราในชุมชน มีความชำนาญด้านเกษตรอินทรีย์แผนแม่บทชุมชน การบริหารจัดการและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กระบวนการจัดการเรียนรู้ชุมชนทั้งใน/นอกระบบ โดยศูนย์

ไม้เรียงมีจุดเด่นที่เกษตรกรสามารถรวมตัวกันจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆด้วย จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง ฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมประกอบด้วย 1.หลักสูตรการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 2.หลักสูตรการพัฒนาอาชีพหลักและสร้างอาชีพเสริม 3.การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4.หลักสูตรการพัฒนาองค์กร และ 5.หลักสูตรการวางระเบิดวิสาหกิจชุมชน (การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ)

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่หยิบยกมาจากจำนวนหลายสิบคนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

กิจกรรมและผลงานของท่านที่นำมาเอ่ยถึงเป็นเพียงส่วนเดียวของผลงานที่ได้รับการยกย่อง

การก้าวเดินตามรอยปราชญ์ชาวบ้านในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกันความสำเร็จที่ผ่านการทดลองแล้วทดลองอีกจนมั่นใจ

ห่วงแต่การเผยแพร่ความรู้อันล้ำค่าเช่นนี้ น่าจะมีวิธีทำให้แพร่หลายกว้างขวางกว่านี้.

“ซี.12”

เกษตรกรน้ำจืดหรือฝนตก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้คาดการณ์ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค. 2559 โดยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค. จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะมีฝนตามปกติ และจะเพิ่มมากขึ้นในเดือน ส.ค.-ต.ค. โดยคาดว่าในช่วงปลายฤดูฝน อาจมีพายุจรพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย โดยจะเร่งประชุมแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศภายในเดือน พ.ค.นี้

“เตรียมนำเสนอข้อมูลน้ำต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้ออกประกาศเตือนแนะนำว่า แม้จะมีฝนตกมา แต่ยังคงระมัดระวังการใช้น้ำให้มากที่สุด โดยการเพาะปลูกยังต้องให้เกษตรกรรออาศัยน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูกก่อน และจากนี้ไปอีกประมาณ 3 เดือนยืนยันว่าทั่วประเทศจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้”

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 11,117 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูฝน รวมทั้งสั่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า นอกจากนี้จะบริหารจัดการน้ำทำให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบและอาคารชลประทาน รวมไปถึงการดำเนินการเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดเพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์น้ำว่า ในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา คาดการณ์ว่า วันที่ 1 พ.ค.59 ปริมาณน้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีน้ำใช้การได้เพียง 1,750 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ไม่สามารถสนับสนุนภาคการเกษตรได้ เพราะต้องสำรองน้ำไว้ให้มากที่สุด เกษตรกรจึงต้องรอน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูกเป็นหลัก.

กนช.ลุยลงทุนน้ำ ผุด8โครงการใหญ่

โพสต์ทูเดย์ - กนช.ไฟเขียวกรมชลฯ เดินหน้าลุยศึกษาโครงการน้ำ “พล.อ.ฉัตรชัย” ปรับแผนเพาะปลูก

นายสุพจน์ โตวิจักขณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แถลงผลการประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กนช.เห็นชอบในการอนุมัติให้ปรับแผนเพิ่มเติมภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพิจารณาโครงการผันน้ำ การบรรเทาอุทกภัย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการสำคัญที่ กนช.เร่งรัดดำเนินการ ได้แก่ การประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าไปศึกษาพื้นที่ โครงการผันน้ำหล้ากลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง โครงการระบายน้ำบางบาล-บางไทร โครงการขยายคลองระบายน้ำชัยนา-ป่าสัก-อ่าวไทย โดยพัฒนาศักยภาพคลองระพีพัฒน์ออกทะเล

ที่อ่าวไทย และโครงการคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวน โดยให้ศึกษาร่วมกับกรมทางหลวง

ทั้งนี้ มีรายงานว่าโครงการที่เข้าเงื่อนไขมาตรา 44 ในคำสั่งที่ 9/2559 นั้น กรมชลฯ มีประมาณ 8 โครงการ ที่ต้องขอเข้าใช้พื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อที่จะสามารถประกวดราคาหรือก่อสร้างได้

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา จะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค. แต่ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรพึงการประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของกรมอีกครั้งก่อนลงมือเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยง แต่หลังจากนั้นฝนจะทิ้งช่วงไปถึงเดือน ก.ค. จึงจะเข้าสู่ภาวะฝนปกติ

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้คณะทำงานประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนการเพาะปลูกฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 ไปประชุมใหม่อีกครั้งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และออกคำแนะนำให้กับประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนในการผลิตต่อไป

เกษตรฯดัน เงินหมู่บ้าน 3แสน/แห่ง

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” ดันต่อเตรียมขง ครม.ของบ 2.3 หมื่นล้าน จัดสรรหมู่บ้านละ 2 แสน จ้างงานครัวเรือน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สารีภักยะ รมว.เกษตรฯ ยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณวงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นงบอุดหนุนหมู่บ้าน 7.9 หมื่นแห่งทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 3 แสนบาท สำหรับใช้ในการจ้างงานในหมู่บ้าน ขณะที่การบริหารจัดการเงินที่จัดสรรลงไปดังกล่าวหมู่บ้านและชุมชนจะร่วมกันจัดการ

“เงื่อนไขการดำเนินการโครงการนี้จะไม่ใช่การก่อสร้าง แต่จะเน้นการจ้างงาน

ผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชน และต้องเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินที่รัฐบาลอุดหนุน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะต้องเสนอโครงการมาให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) พิจารณาร่วมกับ 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติโครงการ” แหล่งข่าวเปิดเผย

แหล่งข่าวระบุว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตร จะทำให้เกิดการจ้างงาน 37.4 ล้านแรงงาน โดยมีครัวเรือนที่จะได้รับประโยชน์ 1.5 ล้านครัวเรือน และสามารถหมุนเศรษฐกิจในหมู่บ้านคิดเป็น 75% ของงบที่อุดหนุนทั้งหมด

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฯ มีแผนจะเสนอที่ประชุม ครม.ขอจัดสรรงบ 7-8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปจัดให้หมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร แต่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอของบเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 แสนบาทไปก่อนแล้ว ทำให้กระทรวงเกษตรฯ ต้องปรับรูปแบบโครงการใหม่

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...สพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559.....● **ข่าวแรก...กรม. ไฟเขียวประกาศใช้ "มาตรฐานบังคับ" ศูนย์รวมนมและโรงเพาะฟักลูกกุ้ง พล.อ.ฉัตรชัย** สาคิลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ประกาศมาตรฐานบังคับเพิ่มเติม 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งชาวแวนนาไม่ปลอดโรค เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตนํ้านมดิบของประเทศ และการผลิตลูกกุ้งชาวแวนนาไม่ระยาระยอเพลียสหรือลูกกุ้งระยะแรกเริ่มเพาะฟักออกจากไข่ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภายใน 1 ปี.....● **เรื่องดีๆ...กรมอุทยานแห่งชาติฯ** ตรวจยึดสัตว์ทบกูกักที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

หน้า-หมู่เกาะเสม็ด นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม หน้า-หมู่เกาะเสม็ด และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันฯ ส่วนยุทธการป้องกันและปราบปราม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด ตรวจพบ **ริสอร์ท เจียบ บังกะโล** บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้จำนวนทั้งหมด 3 แปลง โดยแปลงที่ 1 เนื้อที่ 0-0-53 ไร่ พบว่ามีกรปลูกสร้างกำแพงลักษณะก่ออิฐฉาบปูน ผนังกำแพงรอยต่อสายไฟ ความสูง 2.5 เมตร ยาว 105.9 เมตร ผนังท่อนคอนกรีต แปลงที่ 2 เนื้อที่ 0-0-17 ไร่ พบว่ามีกรปลูกสร้างกำแพงลักษณะก่ออิฐฉาบปูน ผนังกำแพงรอยต่อสายไฟ ความสูง 2.5 เมตร ยาว 27 เมตร และแปลงที่ 3 อยู่ติดบริเวณชายหาด เนื้อที่ 0-2-01 ไร่ มีอาคารไม้มีผนังจำนวน 2 หลัง กว้าง 11.30 เมตร ยาว 14.50 เมตร ทั้งนี้จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายกับทางริสอร์ท เจียบ บังกะโล ต่อไป.....● **นายอภิสิทธิ์ สุธิสังษ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม** เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อผู้วิฤติภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำร่องในพื้นที่บ้านคลองใหญ่ ตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท และตำบลลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสองจังหวัดใน 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2559 เบื้องต้นได้ร่วมจัดทำประชามติในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเปิดรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมถึงรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับต่อการเลี้ยงไหมหนึ่งรุ่น เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งพบว่าเกษตรกรให้ความสนใจและตอบรับอย่างดี.....● **สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2** โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยจัดรถคาราวานจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าหลักประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เขตบางกะปิ กทม. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน.....● **นายสมชาย ช่างณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร** เปิดเผยว่า มะละกอบเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพการผลิตสูง ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมีการส่งออกต่างประเทศด้วย โดยปี 2558 ที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกมะละกอบและผลิตภัณฑ์รวมกว่า 12,302.72 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 912.36 ล้านบาท แยกเป็นมะละกอบผลสด 2,053.47 ตัน มูลค่า ประมาณ 71.69 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มะละกอบ อาทิ มะละกอบอบแห้ง มะละกอบบรรจุกระป๋อง มะละกอบแห้ง มะละกอบในน้ำเชื่อม มะละกอบแช่แข็ง มะละกอบผง และเมล็ดพันธุ์มะละกอบ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 840.67 ล้านบาท.....● **นายชุตติเดช กมนชนนุฒิ** ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ เร่งสำรวจพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เชียงใหม่ และพิษณุโลก เพื่อเตรียมงาน **"วันส่งเสริมต้นไม้ของชาติ ประจำปีกรมป่าไม้"** วันที่ 20 พฤษภาคม 59 จนไม่มีเวลาร่วมเป็นของตัวเอง สมแล้วที่เป็นข้าราชการน้ำดี ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน.....● **ปิดท้ายข่าว...กรมป่าไม้ไซเบอร์** เปิดยุทธการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง โดย **ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี** มีนโยบายในการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที่ผิดกฎหมายเป็นผู้กระทำความผิดจากการสอบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพบว่ามีบุคคลที่มีพฤติกรรมร่วมกันบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและกระทำความผิดตามกฎหมายว่า

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 21 เมษายน 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4430

Col.Inch: 43.06

Ad Value: 55,978

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 167,934

คลิก: ๓๗๘

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยการป่าไม้ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องกัน จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้รับคำสั่งดำเนินการสืบสวน
ปราบปรามจับกุมดำเนินคดี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.พล.ต.อ.ศรีวราห์
รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.● นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
และกำลังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ นำโดย นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา
ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผอ.ส่วนยุทธการฯ ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของบริษัท บางเลนค้าไม้ จำกัด (ก่อเกียรติค้าไม้) เลขที่ 29/1
หมู่ 2 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมี น.ส.ปริยาภรณ์ ผ่านลำแดง และ นายชำนาญ สิริยะ
เสถียร เป็นเจ้าของ เบื้องต้นพบไม้พะยูน 19 ท่อน/เหลี่ยม ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 509 ท่อน/เหลี่ยม มูลค่า
ค้าประมาณ 50 ล้านบาท และยังตรวจสอบพบอาวุธปืนลูกซองยาว 5 นัด หนึ่งกระบอก เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ข้อหาและจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย.....● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

คสช.จัดม.44ตั้งอธิบดีประมง 'ฉัตรชัย'ชี้เหตุแก้ไขอายุไม่คืบ

หัวหน้าคสช.จัดม.44 ตั้ง "วิมล จันทโรทัย" พันเอกอธิบดีกรมประมง เข้ากรสูสำนักนายภา เลื่อน "อดิศร" ขึ้นแทน "ฉัตรชัย" ยอมรับ แก้ไขปัญหาอายุไม่คืบ ลั่นตั้งคนใหม่ทำงาน ไม่ตีปลดอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 17/2559 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้นายวิมล จันทโรทัย อธิบดีกรมประมง ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตราคำสั่งชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี

และให้นายอดิศร พร้อมเทพ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

คสช.

คำสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ทั้งนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง

คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 เม.ย.2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและร.ว.กมลว.กล่าวถึงคำสั่งตั้งอธิบดีประมงว่า ไม่มีอะไร เป็นเพราะแก้ปัญหาประมงไม่ทัน

"ฉัตรชัย" ซ้ำบมแก้ปัญหาอายุไม่คืบ

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่า ถือเป็นเรื่องปกติของการบริหารงานที่จะมีการโยกย้ายผู้บริหาร

ภายในกระทรวง ซึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อน ก็ได้เห็นได้ว่าในหลายๆ กระทรวงก็มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารภายในเช่นกัน ซึ่งในส่วนของอธิบดีกรมประมง ที่โยกย้ายไปนั้น ต้องยอมรับว่ามีบุคลากรที่ค่อนข้างเป็นนักวิชาการไม่เก่งงานด้านบริหาร ทำให้การทำงานที่ไม่เกิดความก้าวหน้าตามที่เป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่า อธิบดีคนใหม่จะจะสามารถเร่งรัดการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (อายุ) ได้ดีขึ้น

"ช่วงเวลานี้ ถือเป็นช่วงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอายุเนื่องจากจะครบระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป (อียู) ผมจึงอยากเห็นกรมประมง มีการปรับเปลี่ยนการทำงาน มีการทำงานอย่างกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนอธิบดีกรมประมงขึ้น ซึ่งหากอธิบดีกรมประมงคนใหม่ทำงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้ทันที โดยผมก็พยายามหาคนที่ทำงานได้และมั่นใจในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเท่าที่ผ่านมาอธิบดีคนก่อนก็ทำงานได้"

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ด้วยโครงสร้างของกรมประมงที่มีการปรับเปลี่ยนการทำงาน มีขนาดองค์กรที่ใหญ่ขึ้น และหลายเรื่องของกรมประมงก็จำเป็นจะต้องเร่งรัดการทำงานให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่ขึ้น

ส่วนกรมอื่นๆ ภายในกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนผู้บริหารของกรม เพราะทุกคนยังให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเวลาที่มีประชุม

ทุกคนก็มีการให้ความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องที่ช่วยกันเสนอ ช่วยกันคิด ถึงแม้ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของตนเองก็มีการเสนออย่างเต็มที่ รวมทั้งหลายโครงการก็เริ่มเห็นผลและมีความคืบหน้าไปมากแล้ว อาทิ โครงการศูนย์การเรียนรู้ 882 แห่ง และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่ในปีนี้อาจเกิดขึ้นถึง 500 แปลงทั่วประเทศ **แจกแก่ประมงตามข้อเสนออายุคืบ85%**

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงถึงการแก้ไขปัญหาคืบผิดกฎหมายว่า ทางกรมประมงได้ดำเนินการไปแล้ว 36 งาน จากทั้งหมด 65 งานตามที่สหภาพยุโรป (อียู) เสนอมา ถือว่าคืบหน้าไปแล้วกว่า 85%

ส่วนความเป็นไปของมาตรการการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายนั้น ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2558 ที่ อียู ได้ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย โดยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอเบื้องต้น 3 ประการ ได้แก่ กฎหมายที่ไทยมีอยู่ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และกฎหมายต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบควบคุมติดตามเรือและตรวจสอบย้อนกลับยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และการบังคับใช้กฎหมายของไทยยังขาดการบูรณาการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง

ต่อมาเมื่อเดือน.ค.2558 ครอบคลุมถึง 6 เดือนที่อียู ต้องเข้ามาทำการตรวจประเมินพบว่าข้อเสนอแนะเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการ ได้แก่ เรื่องของการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย อีกประเด็นคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการดูแลแรงงานและการดูแลเรือให้ทำประมงอย่างถูกต้อง โดยข้อมูลทั้งหมดต้องเชื่อมต่อกัน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากไทยได้รับใบเหลืองวันที่ 29 เม.ย.2558 รัฐบาลได้สั่งการทันทีให้ตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ เรียกว่า "ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย" โดยตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2558 จากนั้นได้ตั้งศูนย์ตรวจเรือเข้าออกอีก 28 แห่งใน 22 จังหวัดชายทะเล โดยดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ก่อนบังคับใช้อย่างจริงจัง ด้วยการปรับปรุงเครื่องมือประมง ขยายตาอวนต่างๆ ควบคุมจำนวนวันที่จับ เป็นต้น

บันทึกหน้า 4

เรียกว่า “เต็งฟ้าผ่า” ของแท้เสียจริงๆ สำหรับ “วิมล จันทโรทัย” อธิบดีกรมประมง ที่กลายเป็นอดีตไปแล้ว เมื่อ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกคำสั่งที่ 17/2559 สั่งตั้งไปนั่งตบยุงเป็น “ผู้ตรวจราชการพิเศษ” ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะเจียบยิ่งกว่าเปลาสาถกเสียเหลือเกิน ที่สำคัญคำสั่งของหัวหน้า คสช. ยังออกมาเพื่อคนคนเดียวเสียด้วย...● งานนี้ “บิกันมขง” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรและสหกรณ์ ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่า เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาใบเหลืองที่ในวันที่ 22 เม.ย.นี้จะครบรอบ 1 ปีที่ได้รับแล้ว ที่สำคัญ “บิกันมขง” ยังบอกอีกว่า หากอธิบดีประมงคนใหม่ไม่เข้าตา ก็พร้อมจะเปลี่ยนทันที แหม! แต่ก็ไม่มาจนถึงขั้นต้องใช้มาตรา 44 อย่างพร่ำเพรื่อก็ได้มั้ง เพราะอำนาจรัฐมนตรีก็คงเพียงพอแล้ว...● พูดถึงคำสั่งตามมาตรา 44 ไม่พูดถึงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจก็คงไม่ได้ เพราะ “คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 44/2558” เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจที่ออกมาตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2558 จนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมเลย มีทั้ง “โรคยื้อ” บ้าง “โรคเลื่อน” บ้าง มาเป็นระยะะ จนล่าสุดถึง มีกระแสข่าวเขย่าเก้าอี้ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ผบ.ตร. รวมทั้ง “พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร” รัักษาราชการ ผบ.ชน.



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ



พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา



พล.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์

ออกมา ถึงได้เริ่มมีข่าวลือจั่วว่าการแต่งตั้งจะจบแนกภายในเดือนนี้ พิโธ่ ี่แหละนำถึงบอกว่า “ปฏิรูปตำรวจ” มันยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเสียอีก...● แล้ว “บิกันมขง” ก็โชว์ความ “คึกขุ” และความ เป็นคนตลกอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันอังคารยังหัวฟัดหัวเหวียงในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญ และการควบคุมตัว “วัฒนา เมืองสุข” ไปปรับทัศนคติ โดย “นายกฯ” ผู้นำเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนี้ได้ ตีแบดมินตันกับมือหนึ่งหญิงของโลกอย่าง “รัชนก อินทนนท์” ซึ่งก็ได้เห็นฝีมือและเสเต็ปของนายกฯ กันถ้วนทั่ว งานนี้ก็ต้องเรียกว่า “ฟิอาร์” เป็นอย่างยิ่ง...● แต่ที่ยังดูอ่อนด้อยอยู่คือการทำงานของ “คสช.” ในกรณี “เสียไก่” ที่เหมือนเป็นฝ่าย “รับและ” เสียมากกว่า ทั้งที่มีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือ แต่กลับไม่นำมาใช้ โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลและหลักฐานว่าด้วยการ เห็นสัญญาปรับทัศนคติทั้ง 3 ครั้ง ที่ “วัฒนา” ลงลายมือชื่อเอง ซึ่งหาก คสช.เอามาแถลงพร้อมพฤติกรรมวัน-เวลา ความเคลื่อนไหวของ “วัฒนา” สังคมก็จะได้รับรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ปั่นและปั่นกระแสสังคม...● ที่สำคัญ “กระสุน” เรื่องของการลงนามครั้งนี้ยังจะสอยนกได้อีกหลายตัวทีเดียว เพราะหากเปิดเผยออกมาจริงก็จะส่งผลตรงไปยังบรรดาแกนนำคนเลือดแดงทั้ง “จตุพร พรหมพันธุ์” และ “ธวัชชัย ไสยมณี” ให้อยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวด้วย มิใช่มีของดี แต่นำเก็บไปซุกไว้ในหีบก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ที่สำคัญการเปิดเผยดังกล่าวจะทำให้นานาชาติและบรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ และเทียมทั้งหลายเล็ก “ดื้อตาใส” กันเสียด้วย งานนี้คง ต้องฝาก “พล.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์” ทิมโฆบ คสช.ลองไปไต่ตรงดู...● แล้วที่อยากฝากอีกเรื่องก็คือ การบังคับใช้ “พระราชบัญญัติการ

ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558” อย่างจริงจังด้วย เพราะหากยังปล่อยแบบขอไปที ก็ต้องบอกว่ากฎหมายที่ออกมาเสียของเปล่าๆ ปลื้ๆ ที่สำคัญเมื่อเป็น “รัฐาธิปัตย์” ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างนี้ได้ แล้วนาครรัฐบาลพลเรือนจะมีปัญญาที่โหนไปใช้บังคับ ได้เล่า...● เห็น ชาว “อุยกูร์” หัวรุนแรงเข้าไทยกลับมาติดลบมบนอีกครั้ง ก็ได้แต่ฝันและงงอย่างยิ่งว่า ทำไมอยู่ตุ๊ๆ “พล.ต.อ.ศรีวิราช รังสิพราหมณกุล” รอง ผบ.ตร. ถึงจุดพลูเรื่องดังกล่าวเข้ามาอีก ซ้ำร้ายบอกว่าเข้ามา



พล.ต.อ.ศรีวิราช
รังสิพราหมณกุล

แล้วออกไปแล้ว แต่ในส่วนของฝ่ายมั่นคงอย่าง “พล.อ.ทวีป เนตรนิยม” เลขานุการ สมช. หรือแม้แต่ “พ.อ.พีรวัฒน์ แสงทอง” โฆษก กอ.รมน.กลับมองว่าเป็นข้อมูลเก่า!!! แล้วอย่างนี้ชาวบ้านตาตุ๋ๆ จะเชื่อถือใครดี ที่มาฉงนเข้าไปอีกคือจะมาพูดและออกข่าวช่วงนี้เพื่อการใดกัน...● ทั้งทำด้วยข่าวที่เจอมากับตัวเอง เมื่อ “กู” เข้าบ้านงานนี้เลิξηหาข้อมูลลุ่นวายว่าควรจัดการอย่างไร สุดท้ายก็เลยโทร.ไป

ที่เบอร์ “199” ซึ่งต้องปรบมือให้จริงๆ เพราะ “สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.)” ที่สังกัดกรุงเทพมหานครนั้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลารวมไม่เกิน 20 นาที ประสานให้ “สปภ.บางชั้น” มาดูแล ทั้งที่เวลาดังกล่าวก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว และยังส่งมาถึง 3 คน แม้ช่วงเวลาใกล้ๆ กันจะมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าในท้องที่บางชั้น เรียกว่างานนี้ทำให้คุณธรรมคาอันใจได้จริงๆ และขอฝากไว้เป็นความรู้กันว่า ที่บ้านควรมี “ยาฆ่าแมลง” ไม่ว่ายี่ห้อมเตรียมไว้ด้วย เพราะมันจะช่วยในการจับงูและป้องกันได้อีกทางหนึ่งด้วย...●